



ประกาศ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
เรื่อง นโยบายกลุ่ม ปตท. และการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่ม
นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบริษัทฯ

1. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด โดยหมายรวมถึง คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ประสงค์จะให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสุชนามัย รวมถึงการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องที่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ต้องยึดมั่น เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีหน้าที่ที่จะต้องทำความเข้าใจในงานของตนว่าเกี่ยวข้องหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดบ้าง และพึงตระหนักอยู่เสมอถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ กำหนด
2. ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่บัญญัติขึ้นจากภายนอก และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่กำหนดภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด
3. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า การป้องกันการผูกขาดในทุกภูมิภาคหรือทุกประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการผูกขาดทางการค้า หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
4. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ทั้งนี้บริษัท มีจุดยืนในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลและไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นกับการทุจริต (Zero Tolerance)

5. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
6. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะปกป้อง คุ้มครอง และรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นเจ้าของ อันได้แก่ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความรู้เฉพาะทาง และความลับทางการค้า เป็นต้น ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่กระทำการละเมิดหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน
7. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะป้องกันองค์กรไม่ให้เกิดเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้ความสำคัญต่อการสอดส่อง ดูแล และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกำหนด
8. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความลับของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท โดยยึดหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือนอกเหนือไปจากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์อันถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน
9. ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปัจจุบัน หรือที่จะกำหนดขึ้นในอนาคต โดยปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามกรอบนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปตท. เช่น นโยบายการบริหารจัดการตามวิถี ปตท. (PTT Way) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายการพัสดุ นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมถึงนโยบายสำคัญอื่นๆ ตามที่ ปตท. กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นางอรวดี โพธิสาโร)

กรรมการผู้จัดการ